

Số: **1308** /KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **29** tháng **4** năm 2022

## **KẾ HOẠCH**

### **Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022**

Thực hiện Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Sở ban ngành Thành phố, các quận huyện cùng Nhân dân Thành phố tích cực hưởng ứng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Nhằm phát động người dân trên địa bàn Thành phố tham gia hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 góp phần thực hiện mục tiêu gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, xây dựng Thành phố sạch, xanh, phát triển bền vững, đồng thời, nâng cao chất lượng Chương trình Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố, trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước;

Xét đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 813/SNN-PTNT ngày 14 tháng 4 năm 2022 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU**

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể và tuyên truyền trong Nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường và ngày Môi trường thế giới. Nội dung tuyên truyền cần thiết thực, tiết kiệm và có hiệu quả tạo chuyển biến trong Nhân dân, chú trọng khu vực nông thôn ngoại thành Thành phố về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng nhằm hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực và sức khỏe cộng đồng.

2. Nâng cao ý thức, hiểu biết về sự cần thiết, tầm quan trọng về sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và làng nghề. Phát động phong trào toàn dân Thành phố hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), đường phố



sạch đẹp, khai thông cống rãnh không để nước tù đọng làm phát sinh ruồi, muỗi gây bệnh sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác.

3. Vận động, hướng dẫn sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước trong cộng đồng dân cư, sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngầm, nước mặt, thực hiện những giải pháp xử lý chất thải, đảm bảo điều kiện vệ sinh trong sản xuất và sinh hoạt nhằm nâng cao điều kiện sống của Nhân dân Thành phố.

4. Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng các chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 17 về môi trường tại các xã xây dựng nông thôn mới.

## **II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM**

### **1. Thời gian**

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022: từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 06 tháng 5 năm 2022, lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày môi trường thế giới...có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28 tháng 8) trên địa bàn Thành phố.

### **2. Địa điểm**

Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Thủ Đức và 21 quận - huyện và tại các Sở ngành thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

## **III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG**

### **1. Công tác tuyên truyền**

Tổ chức tuyên truyền cổ động rộng rãi tại các khu dân cư, khu vui chơi công cộng trên địa bàn toàn Thành phố về sử dụng tiết kiệm nước, bảo vệ các nguồn nước và môi trường sống.

Tổ chức tuyên truyền cổ động bằng nhiều hình thức như: panô, băng rôn, cờ phướn, phát hành tờ rơi tại các trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, phường - xã, nơi công cộng trong tháng hành động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và ngày Môi trường thế giới trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Chính phủ về an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông cộng đồng: Báo chí, phát thanh, truyền hình, băng rôn, khẩu hiệu...

Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý nước sạch nông thôn; huy động các nguồn lực từ các tổ chức, thành phần kinh tế xã hội tham gia thực hiện Chương trình theo Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn và Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012



của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho nông dân, các khu vực sản xuất nông nghiệp, các làng nghề, cơ sở sản xuất, hợp tác xã,... về sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường trong sản xuất nông nghiệp; các biện pháp sản xuất sạch, chống ngộ độc thực phẩm do còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản; các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi và trong sản xuất, hướng tới sản xuất nông nghiệp tốt, thân thiện với môi trường. Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước, chống ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước gắn với phòng chống dịch Covid-19.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học tại địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tuyến.

## **2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường tại các khu dân cư**

Phát động phong trào ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp tại các khu phố, ấp: làm sạch đường phố, khai thông cống rãnh, bỏ rác đúng nơi quy định,... phòng chống các dịch bệnh do ruồi, muỗi gây ra như sốt xuất huyết, zika, tiêu chảy cấp.

Tổ chức phong trào “ăn chín, uống sôi”, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Giữ gìn vệ sinh chung trong cộng đồng, xử lý chất thải trước khi phát thải ra môi trường.

Tuyên truyền những nội dung, mô hình hay trong bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức phong phú, sôi động: phát sóng trên truyền hình, băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu... đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Vận động Nhân dân xây dựng, sửa chữa và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh theo qui định, đẩy mạnh xóa bỏ nhà vệ sinh trên ao hồ, kênh rạch.

Tổ chức thu gom và xử lý theo quy định bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật. Khuyến khích xây dựng công trình xử lý chất thải (hầm biogas, công trình đệm lót sinh học, hồ lắng...) để xử lý chất thải trong chăn nuôi, sản xuất làng nghề, thực hiện sản xuất nông nghiệp theo hướng sản phẩm sạch.

Khuyến khích cộng đồng dân cư thực hành các giải pháp về tiết giảm, tái sử dụng, tái chế trong sản xuất và tiêu dùng bền vững, thực hiện phân loại rác tại nguồn ngay khi phát thải, các giải pháp về xử lý rác ngay tại nguồn (ủ phân compost...) nhằm hạn chế lượng rác thải tập trung.

Tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại từng gia đình, tổ, khu phố (ấp), xã (phường, Thị trấn),..



Treo băng rôn cổ động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Các hoạt động phát động và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo Ủy ban nhân dân Thành phố.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

##### **1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Chủ trì thực hiện một số giải pháp tuyên truyền (xây dựng tờ rơi, tờ bướm, băng rôn, nón áo, phóng sự phát sóng trên truyền hình...) giới thiệu những cách làm hiệu quả, mô hình hay trong bảo vệ môi trường...góp phần tuyên truyền cổ động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền về vệ sinh môi trường nông thôn nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Tổ chức “Lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022”; cung cấp cây xanh cho các Sở ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn Thành phố; hỗ trợ các điều kiện để các xã xây dựng nông thôn mới tập trung trồng cây xanh tại các tuyến đường, cơ quan, trường học và nhà dân.

Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật; hướng dẫn sử dụng, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định.

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra thường xuyên công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; kiểm tra giết mổ, quản lý vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã; hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi.

##### **2. Sở Tài nguyên và Môi trường**

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận huyện, các đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận huyện tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn, nhằm nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn Thành phố, thường xuyên tổng vệ sinh quét dọn các tuyến đường, thu gom và vận chuyển rác, đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường tại các trạm trung chuyển và các tuyến đường ra vào khu vực xử lý rác.

Tăng cường kiểm tra hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trong việc thu gom, vận chuyển rác không đúng quy định.



Tăng cường quan trắc và kiểm tra giám sát chất lượng không khí, chất lượng nước mặt và nước ngầm trên địa bàn Thành phố.

Chỉ đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc treo băng rôn cổ động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

### **3. Sở Y tế**

Tổ chức phun thuốc diệt muỗi, ruồi, đặt mồi diệt chuột tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn Thành phố. Cần đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19, bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết, zika...

Tổ chức phong trào “ăn chín, uống sôi”, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, rửa tay với xà phòng. Giữ gìn vệ sinh chung trong cộng đồng, xử lý chất thải trước khi phát thải ra môi trường.

Tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp thực hiện giữ gìn vệ sinh trong cộng đồng: sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, nước sạch, phòng chống dịch bệnh trong khu dân cư.

Tổ chức kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt của các hộ dân; nước được cấp từ các tổ chức, đơn vị cấp nước, đề xuất những khuyến cáo về việc sử dụng nước.

Chỉ đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc, các trung tâm y tế quận, huyện và các bệnh viện, trạm y tế,... treo băng rôn cổ động, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước đạt QCVN 01:2009/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống.

### **4. Sở Văn hóa và Thể thao**

Biên soạn tranh áp phích tuyên truyền, chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin quận, huyện tuyên truyền rộng khắp bằng các hình thức panô cổ động, băng rôn, cờ phướn tại trụ sở cơ quan và nơi công cộng trong Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và ngày Môi trường thế giới.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền trên báo, đài các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và ngày Môi trường thế giới.

Chỉ đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc treo băng rôn cổ động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

### **5. Sở Giao thông vận tải**

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức dọn dẹp làm sạch đẹp trụ sở làm việc. Đặc biệt, chú trọng các khu vực bến bãi xe ô tô, xe buýt,... Phát động trong



các đơn vị trực thuộc tuyên truyền hưởng ứng các hoạt động của Thành phố.

Chỉ đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc treo băng rôn cổ động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

## **6. Sở Xây dựng**

Tăng cường làm đẹp mỹ quan, quét dọn vệ sinh tại các công viên, mảng xanh công cộng trên địa bàn Thành phố.

Triển khai các hoạt động xây dựng mỹ quan đô thị: xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển mảng xanh năm 2022; cùng Ủy ban nhân dân các quận, huyện đẩy mạnh công tác phát triển mảng xanh trên vỉa hè và các khu công cộng, góp phần tăng cường mảng xanh trên địa bàn Thành phố.

Phối hợp với các Sở ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước.

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên tuyên truyền vận động cộng đồng về cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình có hiệu quả và bền vững.

Chỉ đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc treo băng rôn cổ động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

## **7. Sở Giáo dục và Đào tạo**

Phát động phong trào giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh thân thể trong các trường học kết hợp tuyên truyền giáo dục xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng phong trào “Mái trường em sạch đẹp - văn minh”.

Tổ chức các cuộc truyền thông về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường đối với sức khỏe của học sinh, giáo viên.

Chỉ đạo các Phòng giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm giáo dục cho học sinh ý thức về bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn nước sạch, rửa tay để góp phần kiểm soát dịch bệnh Covid-19; treo băng rôn cổ động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

## **8. Công an Thành phố**

Chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường.



## **9. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên**

Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền vận động cộng đồng về cấp nước an toàn, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình có hiệu quả và bền vững.

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố để duy trì số hộ sử dụng nước sạch đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cấp nước sạch thay thế cho các giải pháp tạm thời, giải quyết cấp nước sạch cho các hộ phát sinh. Đặc biệt, đẩy mạnh phát triển mạng lưới cấp nước và lắp đặt đồng hồ nước cho hộ dân.

## **10. Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố**

Tiếp tục tổ chức thực hiện Cuộc vận động Xây dựng gia đình “3 sạch: Sạch nhà - Sạch bếp - Sạch ngõ”, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hỗ trợ các hộ dân chăn nuôi tiếp cận vay vốn xây dựng công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi (hầm biogas, công trình đệm lót sinh học...) theo các chương trình vay vốn của Hội, công trình nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, nâng cao nhận thức cho từng hộ gia đình và cả cộng đồng cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Chủ trì phối hợp với Thành Đoàn và Liên đoàn Lao động Thành phố phát động phong trào “Gia đình trồng cây”.

## **11. Ban Thường vụ Thành Đoàn**

Tổ chức thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” nhằm tổng vệ sinh các tuyến kênh, tuyến đường trọng điểm, khu dân cư, trường học.

Tổ chức phát động phong trào “Công viên không rác”, “tuyên hẻm văn minh, sạch đẹp, an toàn”, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện phong trào “Gia đình trồng cây”.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị chủ động triển khai, tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và Nhân dân Thành phố hãy chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước bằng những việc làm thiết thực như: bảo vệ công trình cấp nước an toàn; không xả rác; không sử dụng túi ni lông; dành 15 phút mỗi ngày dọn dẹp vệ sinh sạch khu vực trước cửa và xung quanh nhà; vận động, tuyên truyền hộ xung quanh cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc treo băng rôn hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và ngày Môi trường thế giới tại trụ sở nơi làm việc.



## **12. Các sở ngành, đoàn thể Thành phố**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị chủ động triển khai, tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm giáo dục ý thức về bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và Nhân dân Thành phố hãy chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước bằng những việc làm thiết thực như: bảo vệ công trình cấp nước an toàn; không xả rác; không sử dụng túi ni lông; dành 15 phút mỗi ngày dọn dẹp vệ sinh sạch khu vực trước cửa và xung quanh nhà; vận động, tuyên truyền hộ xung quanh cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc treo băng rôn hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và ngày Môi trường thế giới tại trụ sở nơi làm việc.

## **13. Đài truyền hình Thành phố, Đài tiếng nói nhân dân Thành phố**

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở ngành liên quan xây dựng, phát sóng chương trình tuyên truyền về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

## **14. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện**

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn tại các phường, xã, đặc biệt, tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã treo băng rôn tại trụ sở làm việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Tiếp tục rà soát và cung cấp danh sách các hộ dân chưa được lắp đặt đồng hồ nước; hộ gia đình khó khăn trong việc trữ và lọc nước sạch đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh; tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu được ý nghĩa, tiện ích của việc dùng nước sạch, tự giác chấp hành các quy định khai thác, sử dụng nguồn nước, giảm dần việc khai thác nước ngầm; tuyên truyền vận động cộng đồng về cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình cấp nước có hiệu quả và bền vững.

Triển khai rà soát, tổ chức, sắp xếp đội ngũ thu gom rác dân lập. Có thông tin đầy đủ đến từng hộ gia đình, chủ nguồn thải về tần suất thu gom rác, thời gian thu gom; chỉ đạo các phường, xã, thị trấn giải quyết điểm đen về rác, không để rác lưu trữ lâu ngày; chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tổ chức tổng vệ sinh các tuyến đường, khu dân cư, khơi thông kênh rạch tại các khu vực thường xuyên tắc nghẽn dòng chảy gây ô nhiễm; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở sản



xuất, kinh doanh có khả năng gây ô nhiễm môi trường, phát động phong trào khu dân cư không rác.

## V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn ngân sách Thành phố cấp năm 2022 hoặc bổ sung mới cho các đơn vị Sở, ngành, quận, huyện có liên quan.

Căn cứ vào Kế hoạch triển khai tháng hành động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2022, giao Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc các đơn vị báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo./.

### Nơi nhận:

- Các Bộ: NN&PTNT, Bộ TNMT;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố và các Đoàn thể Thành phố;
- Các Sở - ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân TP Thủ Đức; các quận, huyện;
- Đài Truyền hình TP;
- Đài Tiếng nói nhân dân TP;
- Các Báo: Sài Gòn GP, Tuổi trẻ, Thanh Niên, Người Lao động;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT; (KT/Trong). 16.



**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Võ Văn Hoan**